



67 มศว

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 หน้า 19

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.จับมือมว.เปิดเวทีมหาวิทยาลัย ถกจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา-มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

รศ.นพ.โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในปัจจุบันมีโครงสร้างการบริหารงานที่ใหญ่ ขณะที่ สกอ. ซึ่งเป็นองค์กรหลักของกระทรวง มีความพร้อมและสามารถแยกออกมาตั้งเป็นกระทรวงอุดมศึกษาได้ จึงทำให้เกิดแนวคิดการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาขึ้น โดยได้กำหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วน ทั้งหน่วยงานการอุดมศึกษา ฝ่ายบริหาร และข้าราชการประจำ รวมทั้งรัฐบาล ว่าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า เมื่อจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาแล้วจะทำให้มีบทบาทในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ด้าน รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. กล่าวว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบคอบ และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ

ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เชื่อว่าการปฏิรูปการอุดมศึกษาให้เป็นหัวรถจักรในการพัฒนาประเทศ จะต้องบูรณาการความร่วมมือการศึกษาทุกระดับรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะการปฏิรูปครั้งนี้จะนำไปสู่ความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิต พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สนองตอบความต้องการของท้องถิ่นและประเทศไทยต่อไป

รายงานข่าวเผยว่า การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษามีกำหนดจัดทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ที่ มข. และครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 22 เม.ย. และที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 29 เม.ย.นี้

ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การปฏิรูปอุดมศึกษา และการปรับยุทธศาสตร์กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสำเร็จ

